



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. ในหลวงพระราชทานกระบือพร.	ข่าวสด (กรอบข่าย)
2. 'เฉลิมชัย'เร่งช่วยชาวดั้ ต้นราคามังคุดสีโล้ร้อย	แนวหน้า
3. ม.นเรศวร ประสบผลสำเร็จ วิจัย 'ข้าวพระองค์ดำ' สารอาหารสูง รักษาโรคเลือด... มติชน	
4. คีกนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ปี 65 เดือด 16 บิ๊กตีกันรายใหม่ผวาไข่ล้นประเทศ	ฐานเศรษฐกิจ
5. 'รถไฟจีน-ลาว' เปิดหวูด 2 ฐ.ค.นี้ รับมือสินค้าจีนทะลัก	ฐานเศรษฐกิจ
6. ปีทอง สมุนไพรไทย วิฤติโควิด ต้นราคาวัตฤติบ-สารสกัด พุง	ฐานเศรษฐกิจ
7. คอลัมน์: สบายๆสไตล์ไมตรี: ฟ้าทะลายโจร	เดลินิวส์
8. คอลัมน์: ทอล์กออฟ เดอะ ทาวน์: อาหาร-สมุนไพร-ยา นำสับสน	มติชน (กรอบข่าย)
9. คอลัมน์: สดจากเยาวชน: เด็กน้อยดำนานา ปลูกข้าวเลี้ยงช้าง	ข่าวสด
10. คอลัมน์: จิระพงค์ เต็มเปี่ยม: เทคโนโลยีใหม่ระบบชลประทาน ผันน้ำยมเต็ม... แนวหน้า	แนวหน้า

\*\*\*\*\*

## ในหลวงพระราชทานกระบือทร.

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรชาน ผบ.ทร. และนางจุฬารัตน์ ศรีวรชาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบกระบือพระราชทาน 4 ตัว ตามการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยของคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โลก หนอง นา” หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ด.เกล็ดแก้ว อ.สตึกบึง จ.ชลบุรี

กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย โดยใช้ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝัง และสนับสนุนวิถีชีวิตเกษตรแบบดั้งเดิม ในการใช้กระบือทำการเกษตร ร่วมกับการพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็นสถานที่เรียนรู้ สำหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงกระบือ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การอนุรักษ์กระบือไทย

โดยมอบให้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยรับกระบือพระราชทาน ทั้ง 4 ตัว ไว้เลี้ยงดูและพัฒนาสายพันธุ์ฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โลก หนอง นา” ทั้งนี้ กระบือพระราชทานทั้ง 4 ตัว เป็นเพศเมีย

## 'เฉลิมชัย'เร่งช่วยชาวใต้ ต้นราคามังคุดลีโล่ร้อย

"เฉลิมชัย" นำทัพกิกออฟแคมเปญขายมังคุดช่วยชาวใต้ ดีเดย์วันอาทิตย์นี้ ผนึกทุกภาคส่วนจำหน่ายทั่วประเทศ **▶▶▶ ต่อ : เฉลิมชัย - หน้า 2**

### เฉลิมชัย

ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ในราคาโปรโมชัน 4 โล 100 มีออเดอร์ในมือกว่า 100 ดัน พร้อมส่งตรงถึงบ้าน

7 ส.ค.2564 นายนาพัฒนา แก้วทอง ผู้ช่วย รว.เกษตรและสหกรณ์ นายปริญญา พานิชศักดิ์ และนางดรฉวีวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย คณะที่ปรึกษา รว.พาณิชย์ ร่วมแถลงข่าวว่า ตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรฯ ให้อำนาจโครงการ "เกษตรกรแฮปปี้" โดยจะจัดแคมเปญใหญ่ในวันที่ 8 เดือน 8 (สิงหาคม) ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้สถานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 เป็นจุดกิกออฟกระจายสินค้า ภายใต้มาตรการควบคุมโรคของ ศบค. เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั่วประเทศสั่งซื้อมังคุดล่วงหน้าในราคา 4 โล 100 สำหรับมังคุดกละเกรดคุณภาพสดอร่อยภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์) บริษัท ไปรษณีย์ไทย สมาคมขนส่งโลจิสติกส์ บริษัทแกร็บประเทศไทย ร้านธงฟ้า ฯลฯ

โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว.เกษตร ในฐานะหัวหน้าทีมพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เฉพาะกิจ ที่มีคณะทำงานเป็นตัวแทนมาจากหลายภาคส่วน กล่าวว่า ขณะนี้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะรับ

ออเดอร์มังคุดภายใต้แคมเปญดังกล่าว โดยจะใช้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 และเซ็นทรัล เวสต์เกต เป็นจุด Drop off เพื่อกระจายสินค้า ขณะนี้เป็นที่น่ายินดีว่าหลังจากเริ่มเปิดรับออเดอร์มาเป็นเวลา 2 วัน ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมากที่สั่งซื้อกันเข้ามาในจำนวนเกิน 100 ดันแล้ว และจะเริ่มจัดส่งตรงถึงบ้านเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

"ท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยย้ำว่า เราต้องดูแลชาวสวนทุกจังหวัดในภาคใต้พาฝ่าวิกฤติโควิดไปด้วยกัน แม้วันนี้จะมีสัญญาณที่ดีว่าราคามังคุดทั้งหน้าแผงและหน้าลังปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังไม่มีความไม่แน่นอนของเสถียรภาพราคา จึงต้องมีมาตรการเสริมเพื่อช่วยกระตุ้นการบริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในประเทศที่เป็นส่วนที่สำคัญในภาวะที่การส่งออกยังมีอุปสรรคจากสถานการณ์โควิด-19" นายอลงกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้คณะทำงานฟรุ๊ตบอร์ดเฉพาะกิจ มีผู้แทนมาจากหลายภาคส่วน ที่มาร่วมผนึกกำลังกันแก้ไขปัญหาราคามังคุด รวมถึงผลไม้อื่นๆ เช่น ลำไย เงาะ ลองกอง ทูเรียน ที่กำลังประสบปัญหาล้นตลาด อาทิ นายนาพัฒนา แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบการขายแบบ B to G นายปริญญา พานิชศักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการธุรกิจการเกษตร นายฤทธิชัย โภคาสถิตย์ ประธานอนุกรรมการ อี คอมเมิร์ซ กระทรวง

เกษตรฯ.รับผิดชอบการขายแบบ B to B รวมถึงการขายผ่านเครือข่ายสมาคมอุตสาหกรรม หอการค้า การขายตรงถึงผู้บริโภค รวมถึงช่องทางอื่นๆ ในขณะที่ทางดรฉวีวรรณจะรับผิดชอบการขายและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยมีนายฉวีวรรณ สุวรรณชาติ และนายวิเชียร สุขพันธ์ คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ รับผิดชอบแหล่งผลิตผลไม้และจุดกระจายผลไม้

"มังคุดภายใต้แคมเปญนี้เป็นมังคุดดี สดจากต้น อร่อย ส่งตรงจากสวนเมืองใต้ ที่ตั้งใจปลูกโดยชาวสวนแท้ๆ รับประกันคุณภาพโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การซื้อมังคุดครั้งนี้รับประกันที่ส่งต่อคือได้ทานมังคุดดี และยังมีส่วนช่วยสร้างรอยยิ้ม และส่งกำลังใจให้ชาวสวนมังคุดด้วย ภายใต้แนวคิด "กินกินยิ้มได้ เกษตรกรไทย Happy" สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในช่วงต้น" นางดรฉวีวรรณ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายรัฐมนตรีเกษตรฯ ในฐานะประธาน Fruit Board ได้สั่งการล่วงหน้าให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ช่วยกันซื้อมังคุด เช่น กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้ช่วยระบายมังคุดออกจากแหล่งผลิตหลายร้อยตัน และขอให้ภาครัฐภาคเอกชนช่วยกันซื้อมังคุดให้มากที่สุด และนายเฉลิมชัยจะเป็นผู้นำในการกิกออฟแคมเปญด้วยตัวเองในวันอาทิตย์นี้ด้วย

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 8 สิงหาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15855

หน้า: 7(บนขวา)

Col.Inch: 66.20

Ad Value: 72,820

PRValue (x3): 218,460

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ม.นครสวรรค์ ประสบผลสำเร็จ วิจัย 'ข้าวพระองค์ดำ' สารอาหารสูง รักษาโรคเลือด-ลดคอเลสเตอรอล...

## ม.นครสวรรค์ ประสบผลสำเร็จ



### วิจัย 'ข้าวพระองค์ดำ' สารอาหารสูง รักษาโรคเลือด-ลดคอเลสเตอรอล

**ค**ณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ประสบผลสำเร็จ วิจัย "ข้าวพระองค์ดำ" นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ที่ได้รับพระราชทานมาปรับปรุงสายพันธุ์ จนมีลักษณะใบ กาบใบ ลำต้น และสีของข้าวเปลือกมีสีม่วง คุณสมบัติมีโภชนาการสูง เป็นข้าวเจ้าดำทำยา ใช้รักษาโรคปัจจุบัน โดยเฉพาะโรคเลือดเมื่อเร็วๆ นี้ ที่แปลงสาธิต คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จ.พิษณุโลก อ.ดร.ภาวิชัย วิจารรัตน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ได้พาชมแปลงนาข้าวพระองค์ดำ หรือเรียกอีกชื่อว่าข้าวเจ้าดำทำยา ที่ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ โดยได้นำข้าวนางพญาแม่ทองคำ ซึ่งเป็นข้าวเขมร

ในถิ่นไทย สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ยกทัพไปตีเมืองจันทบูร เป็นข้าวที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ หรือ โภชนเภสัชสารสูง โดยเฉพาะเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ของ จ.จันทบูร มีเรื่องราวที่น่าสนใจของข้าวที่ใช้เป็นพันธุ์แม่เป็นส่วนผสมเป็นพันธุ์ข้าวหอมแม่นางพญาทองคำ เป็นข้าวเจ้าดำทำยา เป็นของชาติพันธุ์ของ เนื่องจากชาติพันธุ์ของ เป็นชาติพันธุ์เก่าแก่ดั้งเดิมสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งได้สืบทอดเก็บพันธุ์ข้าวนี้ปลูกมาตลอด ขณะที่คนอื่นปลูกข้าวนาปรังซึ่งเป็นข้าวเศรษฐกิจแล้ว แต่กลุ่มชาติพันธุ์ของยังคงอนุรักษ์ข้าวชนิดนี้ไว้อย่างเข้มแข็ง

อ.ดร.ภาวิชัยกล่าวว่า ตนเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จ.พิษณุโลก ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีการเพาะปลูกข้าวแหล่งใหญ่สำคัญของประเทศ เมื่อครั้งไปถวายงานการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. ได้เฝ้ารับเสด็จเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมาก็กรมการข้าว ได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมแม่นางพญาทองคำมา ซึ่งสรรพคุณข้าวชนิดนี้เป็นยาสมุนไพร รักษาโรคเลือด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และจุดเด่นของข้าวสายพันธุ์ดังกล่าว เมื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวชนิดนี้กับข้าวเศรษฐกิจแล้ว ได้ลูกออกมา

ปรากฏว่าเป็นพันธุ์ข้าวต้นเตี้ย แดงกอสสูง ตอบสนองต่อพืชดำ ใช้ปุ๋ยน้อย ขาวนปลูกใช้ลดต้นทุนค่า ด้านทานโรค แมลงปลูกระบบน้ำน้อย หรือไม่มีน้ำได้แบบข้าวนาไร่ เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นสภาวะโลกร้อน สภาวะขาดแคลนน้ำสามารถใช้เพาะปลูกให้เป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติเฉพาะกับตลาดผู้บริโภคที่เฉพาะเจาะจง (nich market)

จึงตั้งชื่อพันธุ์ข้าวชนิดนี้ว่า "ข้าวพระองค์ดำ" เป็นพันธุ์ผสมข้าว 3 ชนิดคือ ระหว่างข้าวหอมแม่นางพญาทองคำกับข้าวโรซ์เบอร์รี่ และ กข.43 ส่งผลทำให้ที่มีใบสีม่วง เน้นจุดเด่น โภชนเภสัชสาร คือสารสำคัญทางโภชนาการ นั่นกินข้าวเป็นยารักษาโรค เนื่องจากปัจจุบันพบการเกิดโรคภัย โดยเฉพาะโรคติดต่อไม่เรื้อรัง คือโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจ ระบบหลอดเลือด ที่ทำให้คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ มีไฟโตสเตอรอล คือช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกาย และยังมีส่วนวิจัยที่กล่าวถึงประโยชน์ของไฟโตสเตอรอลอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับการนำไปใช้บำบัดผู้ป่วยที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูง ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL-C) โดยที่ไม่ลดคอเลสเตอรอลที่ดี (HDL-C) ยิ่งไปกว่านั้นไฟโตสเตอรอลยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อเยื่อ



เป็นสารไปทดแทนคอลเลสเตอรอลในเส้นหลอดเลือดได้  
คุณสมบัติสารแอนโทไซยานิน มีสีน้ำเงินม่วง มีสารต่อต้าน  
อนุมูลอิสระ พันธุ์ข้าวนี้ยังเป็นยาระบาย มีวิตามินบี1 บี2  
ปัจจุบันพันธุ์ข้าวพระองค์ดำที่ปรับปรุงเป็นพันธุ์นาปรัง มี  
ระยะเวลาตั้งแต่หว่าน-เก็บเกี่ยว มีอายุการปลูก 110-120 วัน  
ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวน้อยมาก จากเดิมใช้ไร่ละ 1 ถัง หรือ 15  
กิโลกรัม แต่สายพันธุ์นี้ใช้พันธุ์ข้าวเพียง 2 ซีด แต่เป็นการ  
ปลูกทำนาแบบประณีต

อย่างไรก็ตาม พันธุ์ข้าวที่พัฒนาจากการผสมพันธุ์และ  
ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ได้พันธุ์ข้าว 2 สายพันธุ์ด้วยกัน  
ได้แก่ สายพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะใบ กาบใบ ลำต้นและสี  
ของข้าวเปลือกมีสีม่วง ซึ่งโครงการวิจัยเรียกว่า "ข้าว  
พระองค์ดำ" ส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นสายพันธุ์ข้าวที่มี  
ลักษณะใบ กาบใบ ลำต้นมีสีม่วงและสีของเมล็ดข้าวมีสี  
น้ำตาลปนแดง ซึ่งเรียกว่า "ข้าวพระองค์ขาว" ปัจจุบัน  
อยู่ในกระบวนการวิเคราะห์โภชนเภสัชสารต่างๆ และคัด  
เลือกให้ได้สายพันธุ์แท้ สำหรับแปลงทดลองปลูก ช่วงที่  
6 ซึ่งช่วงที่ 7 จึงจะได้พันธุ์แท้ คาดปีหน้า 2565 จะมีการ  
จัดสิทธิบัตร ก่อนนำผลผลิตไปให้กับโครงการทหารพันธุ์ดี  
ค่ายเอกาทศรถ โครงการนาขั้นบันได และนาข้าวคาเฟ่ ใน  
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง และส่งมอบข้าวคืนให้  
จ.จันทบุรี ต่อไป

## กรรณิการ์ สิงหะ

## คิกนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ปี 65 เตือด 16 บิ๊กดีกันรายใหม่ผวาใช้ล้นประเทศ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 กรม.สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกระบบโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ รวมทั้งสั่งให้มีการทบทวนบทบาทแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ็กบอร์ด) ใหม่ และเปิดทางเสรีนำเข้าตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวระลอกใหม่

แหล่งข่าวกรมปศุสัตว์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีเอกสารลงนามโดย นายสุรชาติ กำหอม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการค้าในประเทศ-ภูมิภาค เครือเบทาโกร ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ หรือ PS ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์หลังได้รับแจ้งว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหม่ 6 ราย (กราฟิกประกอบ) ขออนุญาตนำเข้า PS โดยจะขอแบ่งโควตานำเข้าในปี 2565 จากผู้ประกอบการรายเดิมในปัจจุบันที่มี 16 ราย โดย โดยในปี 2564 ขอนำเข้า 440,000 ตัว ซึ่งหากกลุ่มไม่เห็นด้วยและไม่สามารแบ่งโควตานำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ได้ตามข้อเสนอก็ของผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะเกรงจะส่งผลกระทบต่อตลาด

ทั้งนี้สาระสำคัญในหนังสือระบุว่าไว้ว่า เมื่อปี 2562 กรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ เพื่อลดปัญหาการขาดทุนต่อเนื่องเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ มีการขอ

เสนอปรับลดจาก 6 แสนตัว เหลือ 4.6 แสนตัว (ผู้ประกอบการ 4.4 แสนตัว กรมปศุสัตว์ 2 หมื่นตัว) และปุ๋ย (GP) จำนวน 3,800 ตัน ซึ่งผู้ประกอบการ 16 รายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงขอให้กรมปศุสัตว์เห็นชอบในการจัดสรร

ประกอบการ 9 ราย จากจำนวน 16 ราย แจ้งว่าไม่เกี่ยวข้องกับหนังสือดังกล่าวนี้

อนึ่ง การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 5 ปีซ้อนหลัง ปี 2563-2564 จัดสรรโควตาการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ นำเข้าปุ๋ยพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (GP) จำนวน 3,800 ตัน และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) จำนวน

### เปิดรายชื่อบริษัทใหม่ขอนำเข้า จำนวน : ตัวพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ปี 2565 ขอแบ่งโควตา

บริษัท ชัยพรสหฟาร์ม จำกัด	24,000
บจก. ไทยฟู้ดส์ เลเยอร์ฟาร์ม	24,000-32,000
บริษัท พีแอล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด	10,000
บริษัท เกษมชัยฟู้ด จำกัด	25,000
บริษัท เอ็นซีพี โปรดักส์	30,000
บริษัท ไทย พี.เอส.ฟาร์ม จำกัด	24,000



บริหารสมดุลไข่ไก่ ▶ 440,000



ที่มา : “ฐานเศรษฐกิจ” รวบรวม

นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ในปี 2565 ให้ผู้ประกอบการรายเดิมนำเข้า โดยไม่มีรายใหม่

ด้านนายชัยพร สัติน กรรมการผู้จัดการบริษัท ชัยพรสหฟาร์ม จำกัด เผยว่าจะไปฟ้องศาล เพราะหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการผูกขาดทางการค้า โหนบอกว่าเสรี เพราะเกษตรกรตกเป็นเบี้ยล่างต้องซื้อพันธุ์สัตว์ผูกอาหารสัตว์ เป็นธรรมหรือไม่ ล่าสุดมีผู้

440,000 ตัว ปี 2562 นำเข้าปุ๋ยพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (GP) จำนวน 3,800 ตัน และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) จำนวน 440,000 ตัว และสำรองไว้ที่กรมปศุสัตว์อีก 20,000 ตัว ปี 2561 นำเข้าปุ๋ยพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (GP) จำนวน 5,500 ตัน พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) จำนวน 550,000 ตัว และ ปี 2560 นำเข้าปุ๋ยพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (GP) 6,000 ตัน และกรมนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) 600,000 ตัว ●

# รถไฟจีน-ลาว

## เปิดทหุด 2 ธ.ค.นี้

### รับมือสินค้าจีนทะลัก



### รถไฟจีน-ลาว

- ระยะทาง **414 กม.**(บ่อเต็น-เวียงจันทน์)  
(อุโมงค์ **75** แห่ง ยาวรวม **198** กม.)
- มูลค่า **5,900** ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
(188,800 ล้านบาท ที่ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)
- ความเร็ว ขบวนรถโดยสาร **160 - 200** กม./ชั่วโมง  
ขบวนรถสินค้า **120** กม./ชั่วโมง

THAN INFO GRAPHIC

### ขนส่ง (คาดการณ์)

- ผู้โดยสาร **480,000** คนในปี 2568 (เพิ่มเป็น 1,100,000 คนในปี 2573)
- สินค้า **2,400,000** ตัน ในปี 2573



ปป.ลาวประกาศชัด เปิดใช้โครงการรถไฟจีน-ลาว 2 ธ.ค. 2564 ร่วมเฉลิมฉลองวันชาติลาวแน่นอนแล้ว ภาคเอกชนอีสานเหนือเตรียมรับ จักรวรรดิโควิด-19 ยิ่งรุนแรงต่างยังปิดประเทศ อาจเปิดเดินเฉพาะรถสินค้า ชี้ระวังสินค้าจีนนานาชนิดทะลักเข้า แต่ก็เป็โอกาส

สินค้าเกษตรไทยส่งขายเข้าจีนเพิ่ม นายสวาท ชีระรัตนกุลชัย ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดหนัก คาดว่าถึงสิ้นปี 2564 นี้ ก็คงยังไม่ได้เปิดประเทศตามเป้าหมาย 120 วันของรัฐบาล ส่วนที่ปป.ลาวประกาศจะเปิดใช้โครงการ

รถไฟความเร็วสูงจีน-ลาวในวันที่ 2 ธ.ค. 2021 (พ.ศ. 2564) นี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันชาติมันยืนของลาว ยังไม่ชัดเจนว่าเพียงให้มีรถไฟเที่ยวแรกวิ่งผ่านแดนจีน-ลาวตามกำหนดที่วางไว้หรือจะเปิดใช้ประจำเป็นทางการเลย

ในเบื้องต้นคิดว่าคงจะเปิดเดินขบวนรถไฟสินค้าไปก่อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ส่วนขบวน

รถไฟเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวของผู้โดยสารอาจจะยังไม่เปิด เนื่องจากการระบาดในจีนก็ยังไม่น่าไว้วางใจ นโยบายของทางการจีนเวลานี้ยังไม่อนุญาตให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศ

ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวอีกว่า สิ่งที่จะตามมาพร้อมทางรถไฟเส้นนี้คือสินค้าจากจีนที่จะทะลักเข้ามาถึงในพื้นที่ภาคอีสาน จนอาจล้นตลาดได้ ประเด็นนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาหรือข้อกำหนดป้องกันการล้นตลาดของสินค้าจีนไว้ด้วย เพื่อความเป็นธรรมในการซื้อขายที่มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายอย่างจริงจัง

ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวหรือเดินทางข้ามประเทศนั้น ช่วงนี้ก็ยังปิดประเทศจากโควิด-19ยาวนานกว่าที่คาดหมายไว้ แต่ก็ยังเป็นโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมให้มากขึ้น เช่น มัคคุเทศก์ภาษาจีน และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ยังมีน้อยมากในพื้นที่อีสานตอนบน การเตรียมโปรแกรมท่องเที่ยว ที่พักและอื่นๆ เพื่อให้จับเคลื่อนได้ทันทีที่เปิดประเทศ

### นางมนนิภา โกวิทศิริกุล

ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย เผยว่า หนองคายเป็นที่ตั้งสถานีแรกของโครงการรถไฟจีน-ลาว ที่จะไปเชื่อมต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว ตามโครงการรถไฟจีน-ลาว-ไทย ที่อยู่ในแผนก่อสร้างต่อไป ระหว่างนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของระบบขนส่งสินค้าเข้ามา และการขนส่งสินค้าเข้า-ออก ไว้ที่บริเวณศูนย์รวมกระจายสินค้าที่สถานีนาทา พื้นที่ประมาณ 500 ไร่เศษ มีศักยภาพสามารถรองรับตู้สินค้า หรือตู้คอนเทนเนอร์ของจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานตอนบน ที่สามารถส่งข้ามแม่น้ำโขงไปยังศูนย์รวมสินค้านานาแล้งในฝั่งสปป.ลาวได้

ประเด็นสำคัญหลังการเปิดใช้โครงการรถไฟจีน-ลาว น่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายสินค้านานาชนิดของจีนที่จะมากับขบวนรถสินค้า และขา

กลับก็เป็นสินค้าพืชผลการเกษตรของลาว และจากประเทศไทย ที่สำคัญคือผลิตผลยางพาราจากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี ที่รวมกันน่าจะเกินกว่า 1 ล้านตัน

ส่วนการท่องเที่ยวหนองคาย ได้เตรียมพร้อมแล้วทุกอย่างเช่น หากว่ามีเปิดประเทศให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ หนองคายก็มีความพร้อมมีสถานที่ท่องเที่ยว มีที่พักโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ไม่น้อย กว่า 3,000 ห้อง เอเย่นต์บริการการท่องเที่ยวก็มีการเตรียมโปรแกรมการเดินทาง

ด้านนายเจตน์ เกตุจำนง นักธุรกิจระหว่างประเทศไทย-ลาว และประธานเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า บึงกาฬจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการรถไฟจีน-ลาว ที่จะเปิดใช้เร็วๆ นี้ ในเรื่องของการขนส่งค้าขายมากที่สุด แม้เวลานี้ระบบรางยังไม่ผ่านบึงกาฬ แต่มีการเสนอโครงการขยายทางรถไฟทางคู่ขอนแก่น-นครพนม ให้เลียบน้ำโขงจีนไปผ่านบึงกาฬ หนองคาย ถึงจังหวัดเลยในอนาคต ระหว่างนี้ใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปที่ศูนย์รวมกระจายสินค้าสถานีรถไฟนาทา เพื่อเชื่อมสู่ระบบรถไฟจีน-ลาว เข้าถึงศูนย์รวมใน 1 สัปดาห์ เร็วกว่าและถูกกว่าที่ต้องขนส่งไปลงท่าเรือแหลมฉบัง เดินทางทางทะเลอ้อมเวียดนามไปจีนในปัจจุบัน

“จีนเติบโตเร็วมีกำลังซื้อสูง การลงทุนมาก เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก สินค้าที่จีนต้องการมากคือยางพารา และพืชผลการเกษตรอื่นๆ จากไทยและภาคอีสาน ซึ่งพื้นที่บึงกาฬและภาคอีสานตอนบน มีพื้นที่ปลูกยางพาราจำนวนมาก เฉพาะที่บึงกาฬมีผู้ได้รับซื้อผลผลิตยางพารา 5-6 บริษัท” ●



# ปักทอง สมุนไพรไทย วิกฤติโควิด ต้นราคาวัตถุดิบ-สารสกัด พุง



ภาพรวม  
สมุนไพร  
ไทย

มูลค่า ปี 2563  
▶ ตลาดในประเทศ 1.8 แสนล้านบาท  
▶ ตลาดโลก 3 ล้านล้านบาท

▶ การส่งออก  
อาหารเสริม 80,000 ล้านบาท  
สปาและผลิตภัณฑ์ 10,000 ล้านบาท  
ยาแผนโบราณ 10,000 ล้านบาท



ปักทองสมุนไพรไทย อานิสงส์ “โควิด-19” ปลูกตลาดในประเทศ 1.8 แสนล้านบาทคึกคัก ต้นราคาวัตถุดิบ-สารสกัดพุง “ฟ้าทะลายโจร” ขาดตลาด กระชายขาว ฝรั่งจีน ตรีผลาฮิต หลังคนไทยเลือกกินเพื่อรักษาและป้องกัน



การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 เห็นได้จากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งทะลุหลัก 2 หมื่นคนต่อวัน ผงทุกปัญหาวิกฤติเตียงในโรงพยาบาลที่ไม่เพียงพอรองรับ ทำให้แนวทางของการรักษาและป้องกันคือการสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคสมุนไพรไทย โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร ฝรั่งจีน กระชายขาว ฝรั่งจีน ตรีผลา และล่าสุดที่สร้างความฮือฮาหลังมีผลวิจัยจากสหรัฐอเมริกาว่า สารสกัดจาก “โกลจิฟูพาลัมบา” สามารถยับยั้งโควิด-19 ได้ ทำให้ตลาดสมุนไพรไทยตึกคึกและกลับมาเป็นปักทองอีกครั้ง แม้ขณะนี้จะไม่มีการประเมินถึงการเติบโตที่คาดว่าจะเป็นแบบ

ก้าวกระโดดในปีนี้ ทั้งตลาดในประเทศที่มีมูลค่าราว 1.8 แสนล้านบาทไทย และตลาดโลกที่หันมามียอมรับประทานสมุนไพรเพื่อต้านและรักษาโควิดจนทำให้ตัวเลขพุ่งสูง ทำให้ราคาทั้งวัตถุดิบสมุนไพรรวมถึงสารสกัดสมุนไพรขยับตัวขึ้น 20-100% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี้ ขณะที่สมุนไพรบางชนิดอยู่ในภาวะขาดตลาดโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรและกระชายขาว หลังผู้คนแห่กันซื้อ รวมทั้งปริมาณการกินที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ติดเชื้อที่มากขึ้น

นายมหาคุณ เทพสุทิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทตำรับไทย สมุนไพร จำกัด เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการฟ้าทะลาย

สัดส่วนการใช้  
‘สมุนไพร’



Product Champion  
• โทง  
• กระชายดำ  
• ฝรั่งจีน  
• ใบบัวบก

สมุนไพรยอดฮิตช่วงโควิด  
ฟ้าทะลายโจร  
กระชายขาว  
ฝรั่งจีน



ที่มา: “ฐานเศรษฐกิจ” รวบรวม

โโจรเพิ่มขึ้น 40-50% จากสภาวะการปกติ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับมีการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นยาสามัญประจำบ้าน ทำให้การซื้อขายฟ้าทะลายโจรได้ง่ายขึ้น ยอดสั่งของฟ้าทะลายโจรจึงเข้ามาจำนวนมาก จนเกิดภาวะขาดตลาด จากดีมานด์ที่พุ่งสูงจนซัพพลายผลิตไม่ทัน

โดยเฉพาะในสายการผลิตฟ้าทะลายโจร ที่ประสบปัญหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ขาดตลาดไม่ว่าจะเป็น

เป็นแคปซูลเจลลาตินหรือกระปุกในการบรรจุ ทำให้ปริมาณการผลิตกับความต้องการของผู้บริโภคไม่สอดคล้องกัน

นอกจากนี้ในท้องตลาดผู้ประกอบการมีการปรับราคาขายขึ้นสูงกว่าเดิม ขณะที่ร้านตำรับไทยยังคงตรึงราคาขายสมุนไพรเท่าเดิมก่อนที่เกิดวิกฤติโควิด โดยไม่มีการปรับราคาขึ้นแม้ผลิตภัณฑ์เดียว แต่มีลูกค้าบางรายเข้ามาซื้อหาสมุนไพรที่ร้านเพื่อนำไปจำหน่ายต่อในราคาเกินป้ายเนื่องจากร้านตำรับไทย มีส่วนลดให้กับลูกค้า 20%

“ตอนนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อไปบริจาค ซื้อไปขายต่อ หรือซื้อไปใช้เองก็มี แต่ราคาที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันก็สูงจกว่าราคาป้ายไปเยอะแล้ว แต่ร้านตำรับไทยเองยังขายราตามาตรฐานเดิมและโปรโมชัน เดียวกับก่อนเกิดโควิด”

อย่างไรก็ตามจากดีมานด์ที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าร้านตำรับไทย จะมีซัพพลายผู้ผลิตสินค้าฟ้าทะลายโจรมากกว่า 60 โรงงาน ทำให้บริษัทมีสินค้าให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ปัจจุบัน ผู้บริหารยอมรับว่า “สินค้าไม่เพียงพอ และไม่มียาฟ้าทะลายโจรคงเหลือในสต็อก เป็นการรับมาขายแบบวันต่อวัน”

ซึ่งในแต่ละวันจะมียาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากผู้ผลิตเข้ามาที่โกดังไม่เท่ากันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีฟ้าทะลายโจรจากผู้ผลิตรายไหนเข้ามาและมีปริมาณเท่าไรในแต่ละวัน โดยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ทั้งหมดที่เข้ามาจะกระจายไป

## ความต้องการ ฟ้าทะลายโจรเพิ่มขึ้น 40-50% จากกรณีแพร่ระบาดของ ของโควิด-19

ยัง 125 สาขาทั่วประเทศในวันเดียวกัน และมักจะขายหมดในเวลาไม่กี่ชั่วโมง คาดว่าความต้องการของฟ้าทะลายโจรจะมีอย่างต่อเนื่องเท่าอัตราการติดเชื้อของโควิดในแต่ละวัน เพราะแนวโน้ม ณ ปัจจุบันอัตราการติดเชื้อยังอยู่ระดับที่สูงขึ้น ประชาชนยังคงมีความตื่นตระหนก ตื่นกลัว ในเรื่องความปลอดภัยของชีวิต ดังนั้นฟ้าทะลายโจรจึงกลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้นในช่วงนี้

นอกจากนี้สมุนไพรที่รักษาในกลุ่มภูมิแพ้หรือกลุ่มระบบทางเดินหายใจทั้งหมดขายดีเป็นอย่างมาก สินค้ามีความต้องการรองจากฟ้าทะลายโจรก็คือ “กระชายขาว” ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่เหมาะสมกับคนที่มีโอกาสสัมผัสเสี่ยงติดเชื้อและผู้ติดเชื้อแล้ว เพราะลักษณะการทำงานคล้ายฟ้าทะลายโจรและปัจจุบันโรงพยาบาลสนามต่างๆ เริ่มมีการนำยาฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวมาใช้รักษาผู้ติดเชื้อควบคู่กัน

“ตอนนี้รับฟ้าทะลายโจรเข้ามาเท่าไรก็หมด สถานการณ์ยังขาดตลาด โดยตำรับไทยยังคงขายราคาปกติ อีกทั้งขณะนี้ได้เปิดออฟฟิสด้านไลน์@ ในการสั่งของสินค้าฟ้าทะลายโจรและกระชายขาว ล่วงหน้าพอสินค้าเข้ามาเราก็จัดอันดับตามคิวโทรกลับไปหาลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายืนยันว่าจะรับสินค้าหรือไม่ โดยไม่ต้องมัดจำอะไรเลย ตอนนี้เราโทรหาลูกค้าวันละเกือบ 200 สายต่อวัน ส่วนใหญ่

ระยะเวลาการรอสินค้าประมาณ 3 วัน จำกัดคนละไม่เกิน 100 กระปุก เพราะบางท่านก็มีปริมาณการใช้ในครอบครัวค่อนข้างเยอะ”

ในช่วงการระบาดโควิดระลอก

ต่อหน้า 15



3 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของตำรับไทยบ้างโดยเฉพาะการปิดหน้าร้าน 10 สาขา จาก 125 สาขา บริษัทจึงหันมาพัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการแนบใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตของอย. หรือใบอนุญาตในการขึ้นทะเบียนยา แจ้งสื่อตการผลิต เลขที่ใบอนุญาต ราคาขาย ณ ปัจจุบันในสินค้าที่มีฟ้าทะลายโจรทุกตัวที่วางขายในร้าน

ภายในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา มีลูกค้าเข้าเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้าผ่านทางไลน์@ และเว็บไซต์ประมาณ 1.9 ล้านคน ควบคู่ไปกับการเตรียมแพทย์แผนไทยกว่า 10 คู่สายในการตอบปัญหาเรื่องการใช้สมุนไพรที่สำนักงานใหญ่ เพราะต้องการให้ลูกค้าสอบถามการใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง เพราะลูกค้าติดเชื้อโควิด และต้องการ

สอบถามวิธีการใช้ หรือสอบถามปริมาณสารสำคัญในสินค้าแต่ละตัว เป็นต้น

อย่างไรก็ดีจากดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้มีผู้นำสมุนไพรอื่นๆ มาผสม เช่น สะเดา บอระเพ็ด ฯลฯ แล้วบรรจุขายเป็นฟ้าทะลายโจร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ที่รับประทานเพื่อรักษาการติดเชื้อโควิด ทำให้ผู้ผลิตฟ้าทะลายโจรรายใหญ่ออกมาเรียกร้องให้เกิดการตรวจสอบ ขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต้องเร่งผลิตยาฟ้าทะลายโจรเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอ กับความต้องการ เช่นเดียวกับผู้ผลิตรายอื่นๆ จำนวนมาก และล่าสุดเครือข่ายฯ ยังประกาศเปิดตัวโครงการปลูกฟ้าทะลายโจร บนที่ดิน 100 ไร่ จ.สระบุรี เพื่อปลูกและผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้ได้ 30 ล้านแคปซูลภายในระยะเวลา 100 วัน และนำมาแจกให้กับประชาชนฟรี ●

## สบายๆ สไตล์ไมตรี

ปัจจุบันนี้ สมุนไพรไทยที่โด่งดังที่สุดคือ ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีรสขม อยู่ในกลุ่มยาเย็น มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอ และเจ็บคอ

ผมเคยรู้จักฟ้าทะลายโจรมาเพียงแค่นี้

ฉะนั้นบางคนที่ป่วยเป็นหวัดเจ็บคอ หายใจไม่คล่องจมูกก็งึนฟ้าทะลายโจร ซึ่งกินได้ง่าย เพราะนำใบฟ้าทะลายโจรมาทำให้เป็นผงแล้วบรรจุในแคปซูลที่ทำมาจากแป้งข้าวโพด

สมัยแรก ๆ ที่คนรู้จักฟ้าทะลายโจร จะใช้วิธีกัดกินใบของมันซึ่งจะมีรสขมมาก จะขมเท่ากับบอระเพ็ดหรือไม่ ผมไม่รู้ เพราะไม่เคยกินแบบสด ๆ ทั้งสองอย่าง

คนไทยรู้จักฟ้าทะลายโจรมานานแล้ว เพราะ

เป็นต้นไม้ล้มลุกที่ขึ้นกลางแจ้งอยู่ทั่วไปป่าไร่ไร่ พืชชนิดนี้นำมาแปรรูปได้ ชาวบ้านก็จะนำไปมากินสด ๆ

จนกระทั่งมีเภสัชกรและหมอยาแผนไทยนำใบของฟ้าทะลายโจรมาบรรจุแคปซูล

แหล่งผลิตยาฟ้าทะลายโจรที่ได้รับความนิยมเชื่อถือมากที่สุดเป็นของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร

ยาฟ้าทะลายโจรมาเป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศก็เมื่อมีโรคโควิดระบาด

ทั้งนี้ก็เพราะเชื่อกันว่ายาฟ้าทะลายโจรช่วยรักษาโรคโควิด-19 ได้

ผู้ที่ออกมายืนยันสรรพคุณของยาฟ้าทะลายโจรมีทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียง และคุณหมอหลายท่าน

อีกทั้งที่ทำให้คนเชื่อถ้อยยาฟ้าทะลายโจรมากยิ่งขึ้น ก็คงเป็นคนป่วยหลายคน ที่ได้กินยาฟ้าทะลายโจรแล้ว

ได้รับผลดี พวกเขายืนยันว่า

สามารถหายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บได้

ยาฟ้าทะลายโจรจึงขายดี จนทำให้ผลผลิตไม่พอ

ขาย

ผมมั่นใจว่า ยาฟ้าทะลายโจรต้องดีแน่ ๆ ในการรักษาโรคโควิด-19 จึงได้ไปทซื้อที่ร้านขายยาในหมู่บ้าน

ซึ่งมีอยู่เกือบสิบร้าน

แต่ปรากฏว่าไม่มียาฟ้าทะลายโจรขาย พูดตามภาษาชาวบ้านก็คือว่า ขาดตลาดนั่นเอง

ผมไปหาซื้อยาฟ้าทะลายโจร ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ป่วย แต่เพื่อไม่ประมาท ควรซื้อเก็บไว้ ถ้าเกิดติดเชื้อ

โควิดขึ้นมา จะกินได้ทันการ จึงต้องอาศัยให้ลูกช่วยสั่งซื้อทางออนไลน์มาได้

10 กรกฎ ทำให้รู้สึกอุ่นใจที่มียาฟ้าทะลายโจร

ก็เพราะความต้องการยาฟ้าทะลายโจรสูง จึงทำให้ไม่ได้เพียงขาดตลาดอย่างเดียว

ยังมีคนถือโอกาสทำยาฟ้าทะลายโจรปลอมออกมาขายด้วย

ที่ว่าปลอม นอกจากไม่มี ออ.แล้ว ในตัวยาก็ยังนำพืชชนิดอื่นมาผสมด้วย เช่น

บอระเพ็ด เป็นต้น

ฉะนั้น ผู้ใดจะสั่งซื้อยาฟ้าทะลายโจร ก็ควรตรวจสอบให้ดีว่าบริษัทที่ผลิต

ขายนั้นได้ใบรับรองจากองค์การอาหารและยา(อย.)

## ฟ้าทะลายโจร



นับว่า เมืองไทยของเราโชคดีที่มียาฟ้าทะลายโจรให้นำมารักษาโรคโควิดได้

ฉะนั้น หากรัฐบาลมาเน้นเรื่องยาฟ้าทะลายโจรกันจริง ๆ จึงแทบไม่ต้องไปซื้อยาของฝรั่งมากเกินไปเลย

ถึงแม้เมืองไทยมีคนติดเชื้อโควิดวันละเป็นหมื่น ๆ คนก็จริง แต่ก็หายป่วยวันละเป็นหมื่นคนเช่นกัน

ที่หายป่วยได้ ส่วนหนึ่งมาจากสมุนไพรตัวหลักที่ชื่อฟ้าทะลายโจรนั่นเอง.

ไมตรี ลิ้มปชาติ



ทอล์กออฟเดอะทาวน์

ดร.สง่า ดามาพงษ์

## อาหาร-สมุนไพร-ยา นำลับสน

**ค** วามหวังของมวลมนุษยชาติทั่วโลกที่จะดับโควิด-19 ได้นั้น กำลังพุ่งไปที่การค้นคว้าวิจัยให้ทันต่อการกลายพันธุ์อันรวดเร็วของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการเร่งระดมฉีดให้ครอบคลุมประชากรของแต่ละประเทศให้มากที่สุด ขณะเดียวกัน ก็พยายามจะทำการศึกษาวินิจฉัยค้นหาการรักษาโรคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับประเทศไทย นอกจากวัคซีนและยาแล้ว เรายังมุ่งให้ความสนใจกับสมุนไพรไทยและอาหารไทย ที่พยายามนำมาผูกโยงกับโควิด-19 อาทิ กินอาหารและสมุนไพรไทยชนิดนี้ ชนิดนั้น แล้วสามารถไปกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันและต้านไวรัสโควิด-19 ได้ จนเกิดความลับสน และตั้งคำถามขึ้นมาว่า จริงหรือ? มีงานวิจัยหรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใดเข้ามารองรับแล้วหรือยัง หรือเพียงจินตนาการกันไปเอง

เบื้องต้นขอบอกว่า เร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปว่าอาหารและสมุนไพรไทยไปช่วยต้านไวรัสโควิด-19 เพราะโควิด-19 เพิ่งอุบัติการณ์เมื่อไม่นาน จึงยังไม่มีใครวิจัยได้รวดเร็วขนาดนั้น ที่จะได้คำตอบที่น่าเชื่อถือทางวิชาการ แต่สิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วว่าอาหารไทยแท้ๆ คือ อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีเครื่องปรุงที่ประกอบด้วยสมุนไพรที่ไปออกฤทธิ์ทางยาได้ แต่ ณ วนนี้ ยังไม่มีงานวิจัยใดระบุว่าจะต้องกินอาหารไทยชนิดใด กินมากน้อยและถี่เท่าใด จึงจะออกฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือรักษาโควิด-19 ได้

ปัจจุบันความลับสนระหว่าง “สมุนไพร” กับ “ยา” กับ “อาหาร” เริ่มรุนแรงขึ้น ดังพบเห็นในโซเชียลมีเดีย จึงขอทำความเข้าใจความหมายที่ใช้เป็นเส้นแบ่งชัดเจนของ 3 อย่างนี้

“อาหาร” คือ สิ่งที่กินเข้าไปแล้วช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ด้านทานและบำบัดโรค และดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นปกติสุข

“สมุนไพร” คือ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุที่ใช้เป็นยาใช้บำบัดโรค บำรุงร่างกาย

“ยา” คือ วัตถุที่ใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วย

จากความหมายดังกล่าว จะเห็นว่ามียาบางคุณสมบัติของอาหาร สมุนไพร และยา ซ้อนทับกัน เช่น การบำบัดโรค เลยให้มีการนำมาใช้อย่างคลุมเครือ โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ระบาด

ยกตัวอย่าง ฟัทะลายโจร และกระชายขาว

การนำใบ “ฟัทะลายโจร” มาตากแห้ง แล้วต้มดื่มคล้ายๆ น้ำชา ถือว่าดื่มในรูปของอาหารที่ออกฤทธิ์

ทางสมุนไพร แต่ยังไม่มียาที่มีการวิจัยได้บ่งชี้ชัดว่าต้องดื่มมากและบ่อยขนาดใดจึงจะออกฤทธิ์ต้านหรือกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค โดยเฉพาะโควิด-19 แต่เมื่อเอาฟัทะลายโจรมาสกัดให้ได้แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) อัดเป็นแคปซูลหรือผง ก็จะกลายเป็นยาบรรเทาอาการเจ็บคอและใช้หวัด ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้นำมาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ติดเชื้อไม่แสดงอาการหรือมีอาการแต่ไม่รุนแรง และได้ออกมาตอกย้ำว่า ฟัทะลายโจรไม่สามารถป้องกันโควิด-19 ได้

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความตื่นกลัวโควิด-19 ทำให้คนไทยแห่กันไปซื้อฟัทะลายโจรมากักตุนและกินป้องกันแบบผิดๆ เลยทำให้ฟัทะลายโจรขาดตลาด ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบยา ที่คนป่วยโควิด-19 ที่สมควรต้องได้รับยาฟัทะลายโจรกลับหมดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

การนำ “กระชายขาว” มาปรุงประกอบอาหารไทยเมนูต่างๆ อาทิ น้ำยาขมจีน ผัดฉ่า แกงป่า หรือแม่แต่น้ำมาต้ม น้ำดื่ม ก็ถือว่าเรากินกระชายในรูปอาหาร ออกฤทธิ์ทางสมุนไพร แต่ยังไม่มียาวิจัยเช่นเดียวกันว่าต้องกินอาหารเหล่านี้มากน้อยเพียงใดจึงจะออกฤทธิ์ไปกระตุ้นในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย โดยเฉพาะต้านโควิด-19

แต่ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาล (รพ.) รามาธิบดี ได้ทำการศึกษาวินิจฉัยในหลอดทดลอง พบว่าสารสกัดในกระชายขาว เพนดูลาทิน เอ (Pandulatin A) และพินโนสโตรบิน (Pinostrobin) สามารถออกฤทธิ์ต้านโควิด-19 ได้ และอยู่ระหว่างการทดลองในมนุษย์ ถ้าได้ผลสำเร็จ เราจะนำมาใช้เป็นยาด้านไวรัสโควิด-19 ได้

การนำเสนอเมนูอาหารไทยที่ปรุงด้วยสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เติมสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาว แล้วออกมาอวดอ้างว่าต้านโควิด-19 ได้นั้น ขอเรียนว่า ณ เวลานี้เร็วเกินไปที่พูดเช่นนั้น เพราะขาดงานวิจัยมารองรับ อย่างไรก็ตาม การกินอาหารไทยที่ปรุงจากสมุนไพรที่บรรพบุรุษได้ค้นคิดขึ้นมา พาพวกเรากินเป็นอาหารนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีควรปฏิบัติต่อไป

ในยามวิกฤตโควิด-19 นี้ อยากให้ทุกคนตั้งสติในการเสพข่าวให้ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจเชื่อและลงมือปฏิบัติ โดยดูที่มาของแหล่งข่าวว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ ตามด้วยดูเนื้อหาที่เฝ้าระวังกันจริง ถ้าไม่แน่ใจต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น และไม่แชร์ต่อ โดยเฉพาะเรื่องอาหาร สมุนไพรและยาที่เข้ามาเชื่อมโยงกับโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ ควรศึกษาให้ดีกว่าเชื่อและกิน

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 8 สิงหาคม 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11211

หน้า: 4(บนซ้าย), 9

Col.Inch: 94.76

Ad Value: 104,236

PRValue (x3): 312,708

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สดจากเยาวชน: เด็กน้อยดำนา ปลุกข้าวเลี้ยงช้าง



สดจากเยาวชน...

# 9

เด็กน้อยดำนา  
ปลุกข้าวเลี้ยงช้าง

# เด็กน้อยดำนา ปลุกข้าวเลี้ยงช้าง

ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัด  
เชียงใหม่ นำช้างและเด็กๆ  
ร่วมกันดำนา ปลุกข้าวเหนียวเพื่อ  
เลี้ยงช้าง

สดจาก  เยาวชน



นางอัญชติ กัลมา  
พิจิตร เจ้าของปางช้าง  
แม่สา อำเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า  
ในวันที่ 29 ก.ค.2564  
เวลา 10.00 น. จัด  
กิจกรรมดำนาปลุกข้าว  
เหนียวเลี้ยงช้างที่  
หมู่บ้านช้างของปาง

ช้างแม่สา The Chang Village กิจกรรมใน  
ปีนี้มีเด็กๆ ที่อยู่ในหมู่บ้านช้าง ซึ่งเป็นลูก  
หลานของคนเลี้ยงช้าง ชนเผ่าปะหล่องและ  
กะชอ มาช่วยกันดำนากับช้างน้อยในปางช้าง



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 8 สิงหาคม 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11211

หน้า: 4(บนซ้าย), 9

Col.Inch: 94.76

Ad Value: 104,236

PRValue (x3): 312,708

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สดจากเยาวชน: เด็กน้อยดำนา ปลุกข้าวเลี้ยงช้าง



“ไฮไลต์อยู่ที่เด็กๆ ซึ่งอยากมีส่วนร่วมช่วยปลุกข้าวเลี้ยงช้าง และยังมีส่วนเด็กมาร่วมด้วย เนื่องจากครั้งนี้เป็นการปลุกข้าวเหนียวเลี้ยงช้างในปีที่ 2 เรามีช้างสวยงามที่คัดเลือกมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10 เชือก โดยเวลา 10.00 น. เริ่มพิธีกรรมด้วยการบอกล่าวแม่ธรณีเจ้าที่ พร้อมของเซ่นไหว้ โดยพ่อแก้วศรีหมอก เพื่อความเป็นสิริมงคล”

นางอัญชลีกล่าวต่อว่า หลังจากนั้นเป็นการปักดำต้นกล้าข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตองลงในนาข้าว รอจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว จะนำกันอีกครั้งหนึ่ง

“ส่วนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดยกให้ช้างของปางช้างแม่สา ให้ควาญนำข้าวที่ได้ไปนึ่งให้สุก ปั่นเป็นก้อน ใส่เกลือ หรือผลไม้ กลายเป็นอาหารเสริมให้ช้างต่อไป” เจ้าของปางช้างแม่สากล่าว

วิชัย ทาเปรี๊ยะ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/บทความ

วันที่: อาทิตย์ 8 สิงหาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14711

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 78.32 Ad Value: 70,488

PRValue (x3): 211,464

ศิลปะ: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม: เทคโนโลยีใหม่ระบบชลประทาน ผันน้ำยวมเต็มเขื่อนภูมิพล



“น้ำเมื่อยวม” เป็นแม่น้ำที่ใหญ่มาจากอำเภอขุนยวม ผ่านอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาบรรจบกับแม่น้ำเงาที่บ้านสบเงา ตำบลแม่สอด อำเภอสบเมย และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำเมยที่บ้านสบยวม ตำบลแม่สามแลบ แล้วไหลลงสู่แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำสายนี้ยาวประมาณ 215 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของจังหวัด

แม่ฮ่องสอน แม่น้ำสายนี้ไหลจากทางทิศเหนือลงสู่ทางใต้ ลำน้ำสาขาของแม่น้ำยวมได้แก่ แม่น้ำปอน น้ำแม่ละหวาง

ปริมาณน้ำ ในแม่น้ำยวมมีมหาศาล ซึ่งทางกรมชลประทานหาทางใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายสุรชาติ มาลาศรี ผอ.สำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ทำการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการศึกษาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพล โดยการสร้างเขื่อนในแม่น้ำยวมแล้วทำการส่งน้ำด้วยอุโมงค์ไปเติมลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ซึ่งได้น้ำต้นทุนปีละประมาณ 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตร

## เทคโนโลยีใหม่ระบบชลประทาน ผันน้ำยวมเต็มเขื่อนภูมิพล



โครงการนี้สืบเนื่องจากปริมาณน้ำทำในแม่น้ำยวมในแต่ละปีนั้นมีมากเกินไป และไหลลงสู่แม่น้ำเมย จากนั้นก็จะไหลไปลงแม่น้ำสาละวิน ออกสู่ทะเลอันดามันที่อ่าวมะแฉะ โดยไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ กรมชลประทานจึงให้มีการศึกษาหาแนวทางนำน้ำส่วนนี้ไปเติมเขื่อนภูมิพล ซึ่งผลการศึกษาสรุปว่า

1.ต้องสร้างเขื่อนในแม่น้ำยวม เหนือจุดบรรจบแม่น้ำเมย ทางด้านเหนือน้ำประมาณ 13.8 กม. หัวเขื่อนจะตั้งอยู่ที่บ้านแม่ละนา ต.ท่าสองยาง

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีความจุราว 69 ล้าน ลูกบาศก์เมตร

2.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำที่บ้านสบเงา เพื่อทำการ สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ยวมเข้าอุโมงค์

3.สร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ขนาด 8.1-8.3 เมตร ความยาวประมาณ 62 กิโลเมตร เพื่อรับน้ำจากสถานี สูบน้ำที่บ้านสบเงาไปเติมใส่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

4.ปรับปรุงลำน้ำแม่ยูด ระยะทางราว 2 กิโลเมตร รวมค่าก่อสร้างประมาณ 71,110 ล้านบาท โดยการ ลงทุนในการก่อสร้างมี 2 แนวทาง คือ ภาครัฐลงทุน ทั้งหมด และภาครัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชน

สำหรับการผันน้ำจากเขื่อนแม่ยวมไปเขื่อน ภูมิพลนี้ จะดำเนินการในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน มิถุนายนถึงเดือนมกราคม สามารถจะเติมน้ำในเขื่อน ภูมิพลได้ปีละประมาณ 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตร

กรมชลประทานจะไม่ผันน้ำช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน พฤษภาคม ซึ่งมีปริมาณน้ำใน แม่น้ำน้อย โดยจะมีการระบายน้ำ จากเขื่อนแม่ยวมเท่ากับปริมาณน้ำ ตามสภาพธรรมชาติในแม่น้ำยาม ในแต่ละช่วง เพื่อรักษาระบบนิเวศ ด้านท้ายน้ำด้วย



สุรชาติ มาลาศรี

ปัจจุบันโครงการได้ ศึกษาแล้วเสร็จ รายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment:EIA) ผ่านความ

เห็นชอบของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ(กชก.) แล้ว เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไป คือ ส่งรายงานให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาเห็นชอบและส่งให้คณะรัฐมนตรี พิจารณานุมัติโครงการต่อไป

สิ่งที่เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ คือ ปริมาณ น้ำที่เพิ่มขึ้นในเขื่อนภูมิพล จะก่อให้เกิดประโยชน์ หลากหลายด้าน โดยในด้านการเกษตรนั้นจะทำให้มี น้ำใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้งเพิ่มขึ้นราว 1.6 ล้านไร่ ในขณะที่น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคจะเพิ่มขึ้นปีละ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพลังงานไฟฟ้าที่ โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล ปีละ 417 ล้านหน่วย คิดเป็น มูลค่า 1,100-1,200 ล้านบาทต่อปี ขณะเดียวกันก็ จะยังเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและการท่องเที่ยวที่เขื่อน แม่ยวม นอกจากนี้ ยังเพิ่มปริมาณระบายน้ำท้ายเขื่อน เจ้าพระยาได้กว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ช่วย รักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเต็มได้เป็นอย่างดี

ครับ ก็ต้องติดตามดูว่า เทคโนโลยีใหม่ระบบ ชลประทาน ในการผันน้ำยามเต็มเขื่อนภูมิพล ที่ จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้